

สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	ค
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ฉ
สารบัญ	ช
สารบัญตาราง	ญ
บทที่ 1 บทนำ	1
หลักการและเหตุผล	1
วัตถุประสงค์ของการศึกษา	2
ขอบเขตการศึกษา	2
นิยามศัพท์	3
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา	4
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	5
ทฤษฎี	5
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	6
บทที่ 3 ระเบียบวิธีการศึกษา	12
วิธีการศึกษา	12
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	13
วิธีการเก็บข้อมูล	13
ระยะเวลาการศึกษา	13
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์	13
บทที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล	15
ข้อมูลทั่วไปของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ	16
ข้อมูลแสดงความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับผลกระทบจากการผลิตกระแสไฟฟ้าของ กฟผ.	18
ข้อมูลแสดงความต้องการในระยะสั้นของผู้ได้รับผลกระทบ	22
ข้อมูลแสดงความต้องการในระยะยาวของผู้ได้รับผลกระทบ	24
ข้อมูลแสดงความคิดเห็นและความต้องการของผู้ได้รับผลกระทบ	25
จำแนกตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน	

ณ

บทที่ 5	สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ	106
	สรุปผลการศึกษา	106
	การอภิปรายผลการศึกษา	115
	ข้อเสนอแนะ	117
บรรณานุกรม		119
ภาคผนวก		121
	แบบสอบถาม	122
ประวัติผู้เขียน		131

ญ

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1 ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ	16
2 ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอายุ	16
3 ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามระดับการศึกษา	16
4 ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอาชีพหลัก	17
5 ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน	17
6 ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับความคิดเห็นโดยรวมต่อผลกระทบจากการผลิตกระแสไฟฟ้าของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)	18
7 ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยได้รับบริการทางการแพทย์	20
8 ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการบริการของหน่วยแพทย์ของ กฟผ.	20
9 ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการสนับสนุนด้านการศึกษา สังคม และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ของ กฟผ.	21
10 ตารางแสดงร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการระยะสั้น	22
11 ตารางแสดงร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการระยะยาว	24
12 ตารางแสดงระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะมี ประโยชน์ต่อชุมชนของท่านและสร้างพลังงานไฟฟ้า จำแนกตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับรายได้เฉลี่ย	26
13 ตารางแสดงระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่อง โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้สร้างงานให้กับชุมชนของท่านและตัวท่านจำแนกตาม เพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายได้เฉลี่ย	27
14 ตารางแสดงระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะก่อให้เกิดก๊าซฝุ่นควันและมีเสียงดังจำแนกตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับรายได้เฉลี่ย	28
15 ตารางแสดงระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นแหล่งสร้างรายได้สำคัญสำหรับชุมชนแม่เมาะ จำแนกตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายได้เฉลี่ย	29
16 ตารางแสดงระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม เรื่องผลกระทบจากการผลิตก่อให้เกิดผลต่อสุขภาพเช่นมีอาการแสบจมูก,เจ็บคอ,เป็นหวัดบ่อยๆ จำแนกตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับรายได้เฉลี่ย	30
17 ตารางแสดงระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องผลกระทบก่อให้เกิดความเสียหายต่อพืชผลและสัตว์เลี้ยง จำแนกตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับรายได้เฉลี่ย	31

สารบัญตาราง(ต่อ)

ตารางที่	หน้า
18 ตารางแสดงระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่อง เกิดปัญหาการลักเล็กขโมยน้อยมากขึ้น จำแนกตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ ระดับรายได้เฉลี่ย	32
19 ตารางแสดงระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่อง เกิดปัญหาน้ำเสียซึ่งเกิดจากการผลิตไฟฟ้า จำแนกตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา และระดับรายได้เฉลี่ย	33
20 ตารางแสดงระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่อง ความเจริญจากการผลิตกระแสไฟฟ้าทำให้ค่าครองชีพสูงขึ้นมาก จำแนกตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายได้เฉลี่ย	34
21 ตารางแสดงระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่อง กฟผ. สนับสนุน ทำให้มีการสร้างโรงเรียนมากขึ้นจำแนกตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับรายได้เฉลี่ย	35
22 ตารางแสดงระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่อง การสนับสนุนทางการศึกษาของ กฟผ. ทำให้ระดับการศึกษาของชาวบ้านสูงขึ้นจำแนกตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับรายได้เฉลี่ย	36
23 ตารางแสดงระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่อง ผลกระทบที่เกิดทำให้ท่านไม่สามารถเพาะปลูก พืชผล ให้ได้ผลดีอีกต่อไป จำแนกตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับรายได้เฉลี่ย	37
24 ตารางแสดงระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่อง กฟผ. ไม่เคยแจ้งแนวทางการแก้ไขผลกระทบของ กฟผ. ให้ประชาชนทราบ จำแนกตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับรายได้เฉลี่ย	38
25 ตารางแสดงระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่อง สิทธิพิเศษการจ้างงานที่ กฟผ. มอบให้มีความเหมาะสมอย่างมาก จำแนกตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับรายได้เฉลี่ย	39
26 ตารางแสดงระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่อง ความเจริญของชุมชนจะก่อให้เกิดปัญหาสังคมได้ จำแนกตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับรายได้เฉลี่ย	40
27 ตารางแสดงระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่อง เกิดอุบัติเหตุจากรถยนต์ของ กฟผ. บ่อยครั้งอันเนื่องจากความประมาท จำแนกตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายได้เฉลี่ย	41
28 ตารางแสดงระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่อง ท่านไม่สามารถนำน้ำฝนหรืออื่นๆที่เคยใช้ได้ มาใช้อีกต่อไปจำแนกตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับรายได้เฉลี่ย	42
29 ตารางแสดงระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่อง ความถี่ในการให้บริการทางการแพทย์จำแนกตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายได้เฉลี่ย	43

สารบัญตาราง(ต่อ)

ตารางที่	หน้า
30 ตารางแสดงระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่อง ช่วงเวลาที่ทำให้การบริการทางการแพทย์จำเป็นตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับรายได้เฉลี่ย	44
31 ตารางแสดงระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่อง คุณภาพยาที่จ่ายให้เป็นที่พอใจและทำให้หายจากอาการเจ็บป่วยจำเป็นตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับรายได้เฉลี่ย	45
32 ตารางแสดงระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องความสามารถของแพทย์จำเป็นตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับรายได้เฉลี่ย	46
33 ตารางแสดงระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องคุณภาพของเครื่องมือแพทย์จำเป็นตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับรายได้เฉลี่ย	47
34 ตารางแสดงระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องความสะดวกรวดเร็วของเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มาให้บริการจำเป็นตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับรายได้เฉลี่ย	48
35 ตารางแสดงระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องความเป็นกันเองของเจ้าหน้าที่จำเป็นตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับรายได้เฉลี่ย	49
36 ตารางแสดงระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องความสะดวกในการขอรับบริการจำเป็นตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับรายได้เฉลี่ย	50
37 ตารางแสดงระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่อง กฟผ.จัดสรรเงินเพื่อช่วยสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนในท้องถิ่นจำเป็นตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับรายได้เฉลี่ย	51
38 ตารางแสดงระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่อง กฟผ.จัดทำโครงการอาหารกลางวันให้กับนักเรียนและปรับปรุงอาคารสถานที่ให้กับโรงเรียน ในชุมชนจำเป็นตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับรายได้เฉลี่ย	52
39 ตารางแสดงระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องกฟผ.เข้ามาดูแลระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อาทิ การก่อสร้างถนน ระบบประปา ระบบไฟฟ้าของหมู่บ้าน จำแนกตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับรายได้เฉลี่ย	53
40 ตารางแสดงระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องกฟผ. ให้ความร่วมมือในงานบุญประเพณีจำเป็นตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับรายได้เฉลี่ย	54
41 ตารางแสดงระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องกฟผ.สนับสนุนโครงการยุทธจักร จำแนกตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับรายได้เฉลี่ย	55
42 ตารางแสดงระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องกฟผ.สนับสนุนรถยนต์รับส่งนักเรียนที่ต้องเข้าเรียนในอำเภอเมืองลำปาง จำแนกตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับรายได้เฉลี่ย	56

สารบัญตาราง(ต่อ)

ตารางที่	หน้า
43 ตารางแสดงระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องกฟผ.สนับสนุนเรื่องหลอดไฟฟ้าเพื่อประหยัดพลังงานจำแนกตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับรายได้เฉลี่ย	57
44 ตารางแสดงระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องกฟผ.สนับสนุนระบบไฟจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนจำแนกตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับรายได้เฉลี่ย	58
45 ตารางแสดงระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องกฟผ.สนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองโดยอนุเคราะห์สถานที่ที่ใช้ในการเลือกตั้ง ส.ส.จำแนกตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับรายได้เฉลี่ย	59
46 ตารางแสดงระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องกฟผ.สนับสนุนการสร้างอาคารเรียนจำแนกตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับรายได้เฉลี่ย	60
47 ตารางแสดงระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องกฟผ.สนับสนุนการประชุมกลุ่มแม่บ้านสัญจรทุกเดือนจำแนกตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับรายได้เฉลี่ย	61
48 ตารางแสดงระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องกฟผ.สนับสนุนอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้แก่โรงพยาบาลของรัฐประจำอำเภอแม่เมาะจำแนกตามเพศระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับรายได้เฉลี่ย	62
49 ตารางแสดงระดับความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องกฟผ.ควรจ่ายเงินชดเชยกรณีเกิดความเจ็บป่วยโดยเร็วที่สุดจำแนกตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับรายได้เฉลี่ย	63
50 ตารางแสดงระดับความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องอัตราค่าจ้างควรถูกประเมินจากคณะกรรมการตามความจริงจำแนกตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับรายได้เฉลี่ย	64
51 ตารางแสดงระดับความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องควรปรับปรุงค่าชดเชยให้มากขึ้นจำแนกตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับรายได้เฉลี่ย	65
52 ตารางแสดงระดับความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องควรให้ชดเชยค่าเสียโอกาสการทำงานจำแนกตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับรายได้เฉลี่ย	66
53 ตารางแสดงระดับความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องควรจัดหาสัตว์เลี้ยง,พันธุ์พืช มาทดแทนที่เกิดความเสียหายจำแนกตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับรายได้เฉลี่ย	67
54 ตารางแสดงระดับความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องควรจัดหาน้ำสะอาดเพื่อใช้อุปโภคบริโภค แทนน้ำฝนจำแนกตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับรายได้เฉลี่ย	68
55 ตารางแสดงระดับความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องควรสนับสนุนให้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ต่อไปจำแนกตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับรายได้เฉลี่ย	69
56 ตารางแสดงระดับความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องควรให้บริการตรวจสุขภาพฟรีทุกปีจำแนกตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับรายได้เฉลี่ย	70

สารบัญตาราง(ต่อ)

ตารางที่	หน้า
57 ตารางแสดงระดับความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องมีแพทย์ผู้รับผิดชอบแต่ละหมู่บ้าน จำแนกตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับรายได้เฉลี่ย	71
58 ตารางแสดงระดับความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องให้สิทธิพิเศษในการเข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาลเอกชนจำแนกตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับรายได้เฉลี่ย	72
59 ตารางแสดงระดับความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องควรวินิจฉัย ใช้จ่ายคุณภาพดี จำแนก ตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับรายได้เฉลี่ย	73
60 ตารางแสดงระดับความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องให้มีการประเมินการบริการทุกปีโดย ให้ประชาชนมีสิทธิออกความเห็นจำแนกตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับรายได้เฉลี่ย	74
61 ตารางแสดงระดับความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องควรเป็นองค์กรที่สนับสนุนการ จ้างงานในพื้นที่จำแนกตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับรายได้เฉลี่ย	75
62 ตารางแสดงระดับความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องให้โอกาสผู้ได้รับผลกระทบมี สิทธิเข้าทำงานกับ กฟผ. ก่อนจำแนกตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับรายได้เฉลี่ย	76
63 ตารางแสดงระดับความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องควรจัดการฝึกอบรมวิชาชีพเพิ่มเติม ให้เป็นอาชีพเสริมจำแนกตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับรายได้เฉลี่ย	77
64 ตารางแสดงระดับความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องจัดหาแหล่งสินค้าราคาถูกให้ ชาวบ้านจำแนกตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับรายได้เฉลี่ย	78
65 ตารางแสดงระดับความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องควรให้สิทธิ อพยพให้เป็น ทางเลือกโดยจัดหาที่เหมาะสมจำแนกตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับรายได้เฉลี่ย	79
66 ตารางแสดงระดับความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องจัดหาแหล่งเงินกู้ ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพจำแนกตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับ รายได้เฉลี่ย	80
67 ตารางแสดงระดับความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถาม เรื่องจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาให้ บุตรหลานชาวบ้าน เช่นสนับสนุนให้ไปดูงานจำแนกตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายได้เฉลี่ย	81
68 ตารางแสดงระดับความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องจัดหาทุนการศึกษาให้บุตรหลาน ชาวบ้านได้รับการศึกษาสูงสุดจำแนกตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับรายได้ เฉลี่ย	82
69 ตารางแสดงระดับความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องสร้างสถานที่เรียนเพิ่มเติม จัดหาครู จำแนกตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับรายได้เฉลี่ย	83

สารบัญตาราง(ต่อ)

ตารางที่	หน้า
70 ตารางแสดงระดับความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องสนับสนุนเรื่องอุปกรณ์การเรียน จำแนกตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับรายได้เฉลี่ย	84
71 ตารางแสดงระดับความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องปรับปรุงสาธารณูปโภคในโรงเรียน จำแนกตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับรายได้เฉลี่ย	85
72 ตารางแสดงระดับความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีใน โรงเรียนจำแนกตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับรายได้เฉลี่ย	86
73 ตารางแสดงระดับความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องช่วยสนับสนุนหน่วยงานราชการ ในการลดปัญหาขโมย, การลักทรัพย์จำแนกตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับ รายได้เฉลี่ย	87
74 ตารางแสดงระดับความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องปรับปรุงสาธารณูปโภคในชุมชนให้ เหมาะสมจำแนกตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับรายได้เฉลี่ย	88
75 ตารางแสดงระดับความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องสนับสนุนและส่งเสริมวัฒนธรรม พื้นบ้านจำแนกตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับรายได้เฉลี่ย	89
76 ตารางแสดงระดับความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องมีกิจกรรมร่วมกันระหว่าง กฟผ./ ชาวบ้านเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีจำแนกตาม เพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและ ระดับรายได้เฉลี่ย	90
77 ตารางแสดงระดับความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่อง ดูแลปัญหาอุบัติเหตุจากยานพา- หนะและการจราจรจำแนกตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับรายได้เฉลี่ย	91
78 ตารางแสดงระดับความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการ อื่นๆ ในการพัฒนาชุมชนจำแนกตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับรายได้เฉลี่ย	92
79 ตารางแสดงระดับความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องควรติดตั้งเครื่องกำจัดก๊าซ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ทุกโรงไฟฟ้าจำแนกตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและ ระดับรายได้เฉลี่ย	93
80 ตารางแสดงระดับความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องควรปรับปรุงประสิทธิภาพ เครื่องจักรให้เหมาะสมเพื่อลดปัญหาซัลเฟอร์ไดออกไซด์จำแนกตามเพศ ระดับอายุ ระดับ การศึกษา อาชีพและระดับรายได้เฉลี่ย	94
81 ตารางแสดงระดับความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องควรวางแผนในการปรับ ปรุงสาธารณูปโภคของชุมชนจำแนกตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับ รายได้เฉลี่ย	95

สารบัญตาราง(ต่อ)

ตารางที่	หน้า
82 ตารางแสดงระดับความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องให้ความรู้ความเข้าใจแก่ชาวบ้านในด้านการป้องกันมลภาวะจำแนกตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับรายได้เฉลี่ย	96
83 ตารางแสดงระดับความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงเรื่องมลภาวะจำแนกตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับรายได้เฉลี่ย	97
84 ตารางแสดงระดับความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่อง มีมาตรการการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมจำแนกตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับรายได้เฉลี่ย	98
85 ตารางแสดงระดับความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องให้ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาจำแนกตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับรายได้เฉลี่ย	99
86 ตารางแสดงระดับความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องตั้งคณะกรรมการร่วม เพื่อติดตามผลการปฏิบัติจริงจำแนกตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับรายได้เฉลี่ย	100
87 ตารางแสดงระดับความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องให้คณะบุคคลที่สาม สามารถตรวจสอบผลการปฏิบัติได้จำแนกตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับรายได้เฉลี่ย	101
88 ตารางแสดงระดับความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องสนับสนุนการศึกษาวิจัยผลกระทบโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศจำแนกตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับรายได้เฉลี่ย	102
89 ตารางแสดงระดับความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องมี นโยบายทางการเงินและงบประมาณที่ชัดเจนในกรณีการจ่ายชดเชยจำแนกตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับรายได้เฉลี่ย	103
90 ตารางแสดงระดับความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องมีการวางแผนระยะยาวในกรณี que จำเป็นต้องอพยพจำแนกตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับรายได้เฉลี่ย	104
91 ตารางแสดงระดับความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องมีนโยบายทางการแพทย์ที่ชัดเจนสำหรับผู้ป่วยจากผลกระทบจำแนกตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับรายได้เฉลี่ย	105